

**BÁO CÁO**

**Giải trình ý kiến, kiến nghị của Tổ Đại biểu HĐND thị xã  
trước kỳ họp thứ 15, HĐND thị xã khóa XII**

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân thị xã.

Thực hiện Thông báo số 105/TB-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND thị xã về việc tổng hợp ý kiến họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 15, HĐND thị xã khóa XII.

UBND thị xã báo cáo giải trình các nội dung kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND thị xã cụ thể, như sau:

**1. Ý kiến Tổ đại biểu xã Thanh Phú**

1.1. Đối với Báo cáo số 277/BC-UBND, ngày 05/7/2024 của UBND thị xã về tình hình kinh tế - xã hội thực hiện 06 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024.

- Tại mục 5. Thu, chi ngân sách: Đề nghị chỉnh sửa lại thu, chi NSNN thành “đạt 42% dự toán tình giao”, “đạt 43% dự toán tình giao”. Chỉnh sửa câu “so với cùng kỳ năm 2024” thành “so với cùng kỳ năm 2023”.

Đối với nội dung này, UBND thị xã điều chỉnh nội dung tại mục 5 của Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 05/7/2024 “đạt 42% dự toán tình giao”; “đạt 43% dự toán HĐND tình giao”; “so với cùng kỳ năm 2024” thành “đạt 42% dự toán tình giao”; “đạt 43% dự toán tình giao”; “so với cùng kỳ năm 2023”.

- Phân đánh giá chung: Đề nghị đánh giá toàn diện các hạn chế trong lĩnh vực văn hóa – xã hội cho sát với tình hình thực tế của thị xã như:

+ Tỷ lệ người dân tham gia BHYT (mới đạt 80%).

Đối với nội dung này, UBND thị xã báo cáo giải trình như sau:

- Do tác động tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh không còn được cấp thẻ BHYT miễn phí chuyên sang thuộc diện vận động tham gia BHYT hộ gia đình. Mặc dù HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 09/11/2022, hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho đối tượng là hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp, tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân chưa chủ động tham gia, trông chờ vào việc cấp phát thẻ BHYT miễn phí, hoặc chỉ khi có ốm đau, bệnh tật mới mua thẻ BHYT. Đặc biệt một số cấp ủy, chính quyền cấp xã nhất là các xã vùng sâu, vùng có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống chỉ quan tâm đến việc cấp miễn phí thẻ BHYT mà chưa chú trọng đến công tác chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH tự nguyện cũng như



BHYT hộ gia đình, do vậy kết quả số người tham gia BHYT hộ gia đình chưa cao, mục tiêu tiến tới BHYT toàn dân gặp nhiều khó khăn.

- Thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/05/2022 của BHXH Việt Nam về ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT; Cơ quan BHXH không trực tiếp ký hợp đồng ủy quyền thu với UBND, các hội đoàn thể cấp xã nên khó khăn nhất định trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT tại địa bàn cấp xã;

- Do thực hiện Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/06/2020 của Chính phủ quy định (mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đã tăng mức đóng BHYT từ 972.00 đồng/năm lên mức 1.263.600 đồng/năm đã gây khó khăn cho những người đang tham gia đóng ở mức thu nhập thấp, dẫn đến người dân không có đủ khả năng tài chính để tiếp tục tham gia đóng BHYT.

- Tình trạng thiếu thuốc đông y, các xét nghiệm tại trung tâm y tế thị xã Bình Long làm người dân không quan tâm đến gia hạn thẻ BHYT.

+ Tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mức độ 3,4 (mới đạt 66%).

Đối với nội dung này, UBND thị xã giải trình như sau:

- Trong 6 tháng đầu năm Bộ phận một cửa điện tử thị xã tiếp nhận 801 hồ sơ TTHC, giải quyết hoàn thành TTHC 529 hồ sơ (tỷ lệ 66,05%), hồ sơ quá hạn giải quyết 01 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết 271 hồ sơ (tỷ lệ 33,95%).

- Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến = hồ sơ tiếp nhận trực tuyến + hồ sơ giải quyết hoàn thành và số hóa kết quả giải quyết. Trong 6 tháng đầu năm tỷ lệ hồ sơ đang giải quyết chưa hoàn thành trên hệ thống vẫn tính là hồ sơ không trực tuyến, đến khi hoàn thành đạt các tiêu chí trên, hồ sơ sẽ được tính trực tuyến.

- Nguyên nhân do tỷ lệ hồ sơ lĩnh vực đất đai thời gian xử lý nhiều và tình trạng đang giải quyết.

- Biên pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm, tổ chức rà soát, kiểm tra, xử lý cụ thể từng hồ sơ TTHC còn tồn đọng trên hệ thống, hoàn thành hồ sơ TTHC nhằm tăng tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến.

**1.2.** Kiến nghị sửa chữa đường ống cung cấp nước sạch trên địa bàn xã Thanh Phú, đảm bảo đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Đối với nội dung này, UBND thị xã báo cáo giải trình như sau:

Ngày 23/11/2023 UBND thị xã giao Phòng Tài Nguyên và MT, Phòng Kinh tế và UBND xã Thanh Phú cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và Sở xây dựng tiến hành kiểm tra hiện trạng tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đối với công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thanh phú. Và thống nhất phương án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí để sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng.



UBND thị xã giao Phòng Tài nguyên và MT tham mưu UBND thị xã thực hiện các bước theo quy định để công trình sớm được sửa chữa, khắc phục đi vào hoạt động để cấp nước cho các cơ quan, đơn vị và hộ dân trên địa bàn

**1.3.** Đề nghị báo cáo làm rõ đối với nội dung điều chỉnh Đề án phát triển Trung tâm Y tế giai đoạn 2024 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo đề nghị của Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã.

Đối với nội dung này, UBND thị xã đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến góp ý và tiến hành chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề Án phát triển Trung Tâm Y tế thị xã Bình Long giai đoạn 2024-2025, tầm nhìn đến năm 2030, (đính kèm Đề án đã chỉnh sửa) cụ thể như sau:

## **I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN**

### **1. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành Nghị quyết:**

Điều chỉnh, bổ sung thành: Trong những năm qua, Trung tâm Y tế thị xã Bình Long ngoài việc khám và điều trị cho Nhân dân các xã, phường thuộc địa bàn thị xã còn tiếp nhận, khám và điều trị cho Nhân dân các khu vực lân cận. Ngành Y tế thị xã Bình Long luôn lấy mục tiêu phục vụ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân làm trọng tâm, phát huy được chức năng nhiệm vụ trong công tác khám chữa bệnh, công tác dự phòng được chuyên sâu, công tác an toàn thực phẩm được đảm bảo nâng cao chất lượng của từng chuyên ngành, từ đó trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh lớn, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai hiệu quả ở cộng đồng, cơ sở vật chất trang thiết bị được tăng cường, chất lượng dân số và dịch vụ y tế từng bước được cải thiện, cán bộ y tế thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe, bảo vệ Nhân dân trên địa bàn thị xã và các huyện lân cận.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, đạt được nhiều tiến bộ quan trọng, nhưng nhìn chung công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng kịp nhu cầu ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn thị xã Bình Long và các vùng lân cận; cơ sở vật chất trang thiết bị còn yếu và thiếu, xuống cấp nghiêm trọng, đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật y dược còn thiếu và chất lượng cán bộ chuyên môn còn có lúc chưa đáp ứng nhu cầu của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong khi đó mô hình bệnh tật có nhiều thay đổi, nhiều bệnh lạ mới nổi có nguy cơ bùng phát thành dịch lớn; nhiều loại bệnh khó điều trị đã có xu hướng phát sinh trở lại với quy mô và tính chất nguy hiểm hơn; các bệnh không lây nhiễm có xu hướng ngày càng gia tăng; tuổi thọ của người dân ngày càng cao nhưng đi kèm theo đó là mô hình bệnh tật tuổi già cùng phát triển... đã đặt ra không ít thử thách đối với Trung tâm Y tế thị xã Bình Long trước nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong thời gian tới.

Xuất phát từ thực tế trên, việc nâng cấp phát triển Trung tâm Y tế thị xã Bình Long từ bệnh viện hạng III lên bệnh viện hạng II là thật sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Tại khoản 3 Điều 26 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định: Quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học và



trung học cơ sở; biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. Vì vậy, HĐND thị xã ban hành Nghị quyết thông qua Đề án phát triển Trung tâm Y tế thị xã Bình Long giai đoạn 2024 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là cần thiết và thuộc thẩm quyền của HĐND thị xã theo quy định của pháp luật.

## 2. Căn cứ pháp lý và thể thức

Chỉnh sửa, bổ sung Công văn số 944/SNV-CCVC&TCBM ngày 24/5/2024 của Sở Nội Vụ Bình Phước về việc chủ trương sáp nhập Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản vào Trung tâm Y tế thị xã Bình Long; Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 16/5/2024 của UBND thị xã về việc triển khai Công tác chuyển đổi số và thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024. Đồng thời chỉnh sửa thể thức văn bản đảm bảo theo Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

## 3. Quan điểm, mục tiêu đề án

- **Quan điểm** : Điều chỉnh, bổ sung theo ý kiến đóng góp của BCH, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND về quan điểm, mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm thành: Phát triển đồng bộ, toàn diện Trung tâm Y tế thị xã Bình Long theo hướng hiện đại và bền vững đảm bảo tính hệ thống theo định hướng; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân hướng tới mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển; kết hợp các dịch vụ cơ bản với các dịch vụ chuyên sâu, tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng ngày càng cao; gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội và không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, viên chức, người lao động. Việc sắp xếp tổ chức, sáp nhập nhân lực Y tế giữa hai đơn vị Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản và Trung Tâm Y tế thị xã Bình Long được thực hiện đồng thời trong Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện.

- **Mục tiêu chung**: Phát triển Trung tâm Y tế thị xã lên bệnh viện hạng II quy mô 400 giường, với hệ thống trang thiết bị hiện đại, thân thiện với các chuyên khoa mũi nhọn; đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của Nhân dân thị xã và khu vực, đảm bảo mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển của ngành Y tế Việt Nam theo khả năng của bệnh viện; đội ngũ cán bộ y tế có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, đảm bảo chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân. Đầu tư nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng mức 6 về nhóm tiêu chí hạ tầng công nghệ thông tin theo quy định; hướng tới từng bước xây dựng bệnh án điện tử từ năm 2025 và đạt bệnh viện thông minh vào năm 2030.

**Mục tiêu cụ thể** Năm 2024 triển khai phần mềm quản lý lưu trữ truyền tải hình ảnh (PACS) tại Trung tâm Y tế thị xã Bình Long đáp ứng mức nâng cao theo quy định. Thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh không dùng tiền mặt tại các khoa/phòng; Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký khám bệnh và tái khám cho bệnh nhân; Thành lập tổ hướng dẫn cho bệnh nhân khi đến khám;



Khám bệnh bảo hiểm y tế cho bệnh nhân vào thứ bảy và chủ nhật.

Đến năm 2025, đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Đa khoa hạng II (quy mô 400 giường bệnh). Xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt; trình độ chuyên môn cao và chuyên sâu trong từng lĩnh vực; tạo môi trường an toàn, thân thiện cho bệnh nhân. Thực hiện danh mục kỹ thuật chuyên môn đáp ứng tiêu chuẩn đối với bệnh viện hạng II theo quy định của Bộ Y tế. Phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, chuyên sâu; nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng chăm sóc liên tục và toàn diện; nâng cao y đức, kỹ năng giao tiếp ứng xử; tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động tài chính, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giúp người dân thuận tiện và tin tưởng trong việc tiếp cận và sử dụng; nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa chăm sóc y tế trong Bệnh viện theo hướng công bằng, hiệu quả, ngày càng cải thiện tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho toàn bộ viên chức và người lao động Bệnh viện. Đảm bảo tiêu chí nguồn nhân lực cho bệnh viện hạng II, đủ năng lực tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật của tuyến trên, đồng thời hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Giảm tỷ lệ chuyển viện lên tuyến trên, giúp bệnh nhân được điều trị tại chỗ có chất lượng.

Năm 2025 - 2030 đầu tư nâng cấp hạ tầng, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng triển khai hệ thống Bệnh án điện tử hướng tới bệnh viện thông minh vào năm 2030. Đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư khu khám và điều trị theo yêu cầu tại khu đất công dành cho “Y tế” (Trường THCS An Lộc) để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

**- Nhiệm vụ trọng tâm** Phần đầu hoàn thiện Trung tâm Y tế theo chuẩn bệnh viện hạng II và đạt loại “Tốt” theo tiêu chí chất lượng bệnh viện. Nâng điểm xếp hạng bệnh viện đạt từ 70 đến 90 điểm theo tiêu chuẩn của bệnh viện hạng II, quy mô 400 giường bệnh.

Đảm bảo ít nhất có 80% các Trưởng, Phó khoa/phòng có trình độ sau đại học; 100% Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng có trình độ trung cấp lí luận chính trị trở lên.

Đảm bảo có từ 25% số người bệnh nội trú trở lên được chăm sóc cấp I. Liên kết với các trường Đại học, trung cấp y dược, để làm cơ sở thực hành cho đào tạo trung cấp, đại học và sau đại học.

Đầu tư phát triển nguồn nhân lực: đảm bảo đến năm 2025 đạt được tiêu chí về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực của bệnh viện hạng II.

Tiếp tục triển khai các kỹ thuật cao phù hợp theo thời gian và điều kiện phát triển của bệnh viện, thực hiện tốt Đề án 1816 với các bệnh viện tuyến trên. Triển khai các kỹ thuật mới các lĩnh vực, triển khai khám và điều trị dịch vụ.

Củng cố và hoàn thiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển, ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện thông minh, hệ thống bệnh án điện tử trong công tác quản lý, điều hành bệnh viện.

**Về tài chính và Kinh phí thực hiện đề án:** Điều chỉnh, bổ sung thành:





- **Về tài chính:** Theo nguồn kinh phí của thị xã; Theo nguồn kinh phí tự chủ tài chính của Trung tâm Y tế thị xã, lộ trình thực hiện: năm 2024: tự chủ 60%, năm 2025: tự chủ 70%.

- **Kinh phí thực hiện đề án:** Được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp quản lý; lồng ghép các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nguồn kinh phí tự chủ tài chính của Trung tâm Y tế thị xã; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Kinh phí chuyển đổi số phát triển CNTT hướng tới bệnh viện thông minh năm 2024 (*Phụ Lục 04*) **3.500.000.000 đồng** bổ sung luận cứ phân bổ kinh phí theo Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 16/5/2024 Kế hoạch triển khai Công tác chuyển đổi số và thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024.

### **LỘ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN**

Bổ sung lộ trình đào tạo, đầu tư cơ sở hạ tầng cụ thể:

Đào tạo: Năm 2024: đảm bảo >90% nguồn nhân lực Y tế được cử đi đào tạo hoàn thành chương trình đào tạo theo kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 25/03/2024 của UBND thị xã Bình Long về kế hoạch, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Y tế năm 2024; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Y tế giai đoạn 2023-2025 của UBND thị xã Bình Long

Năm 2025: Có trên 80% Bác sỹ được đào tạo sau đại học, 100% là đại học, cao đẳng (Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên).

Giai đoạn 2026 - 2030: Tham mưu Phòng Nội vụ, UBND thị xã về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Y tế giai đoạn 2026-2030 đảm bảo nguồn nhân lực Y tế đủ năng lực tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật của tuyến trên, đồng thời hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.

Cơ sở hạ tầng : Năm 2024: Xây mới toà nhà 06 tầng, với dáng hình chữ U, kết nối với khối hiện hữu, qua các hành lang cầu nối. Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện tại, đáp ứng tiêu chuẩn điều trị và khám bệnh của bệnh viện hạng II.

Đầu tư cơ sở hạ tầng, phần mềm quản lý lưu trữ truyền tải hình ảnh (PACS).

Năm 2025: Hoàn thiện 100% các hạng mục còn lại của dự án nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, đảm bảo 100% các trang thiết bị Y tế trong dự án được mua sắm về cho đơn vị.

Giai đoạn 2026 - 2030: Đầu tư triển khai hệ thống Bệnh án điện tử hướng tới bệnh viện thông minh vào năm 2030. Đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư khu khám và điều trị theo yêu cầu tại khu đất công dành cho “Y tế” (Trường THCS An Lộc) để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

### **TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**Bổ sung các cơ quan, ban ngành cụ thể:**

#### **1. Phòng Nội vụ thị xã**

Thẩm định kế hoạch đào tạo nhân lực y tế của Trung tâm Y tế thị xã trình UBND



thị xã phê duyệt; thẩm định danh sách viên chức y tế cử đi học theo đề xuất của Trung tâm Y tế, tham mưu trình UBND thị xã quyết định cử viên chức đi học theo quy định.

## **2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã**

Chủ trì, phối hợp các phòng liên quan, UBND các xã, phường quy hoạch, quản lý quỹ đất dành cho y tế.

## **3. Phòng Quản lý Đô thị thị xã**

Chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế trong công tác quản lý xây dựng các công trình Y tế, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng các công trình theo tiêu chuẩn quy định.

## **4. Văn phòng HĐND & UBND thị xã**

Phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã tổ chức sơ kết, tổng kết Đề án, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã và cấp có thẩm quyền.

## **2. Ý kiến Tổ đại biểu xã Thanh Lương**

**2.1.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã đẩy nhanh tiến độ thi công đường vành đai Nhà máy xi măng, theo kiến nghị của UBND xã Thanh Lương tuyến đường này đa số các hộ dân đã đồng tình trong việc giải phóng mặt bằng, chỉ còn một vài hộ dân chưa đồng ý, nếu không sớm thi công rất dễ xảy ra tình trạng các hộ dân đã bàn giao mặt bằng khiếu nại vượt cấp về tỉnh.

Đối với nội dung này, UBND thị xã đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã làm chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án nêu trên đến nay dự án đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã đang khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

**2.2.** Thời gian qua nhiều cử tri rất bức xúc khi thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, do việc sai lệnh giữa bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt năm 2023 theo kết quả đo đạc của Đoàn 305 với bản đồ địa chính cũ. Đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã sớm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết dứt điểm, tạo điều kiện cho người dân thực hiện các quyền theo quy định của luật đất đai.

Đối với nội dung này, UBND thị xã đã gửi Thường trực HĐND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường Báo cáo khó khăn vướng mắc trong việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Bình Long tại Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 13/7/2024 theo nội dung đề nghị trong Thông báo số 164/TB-HĐND ngày 04/6/2024 của HĐND tỉnh.

**2.3.** Cử tri đã nhiều lần kiến nghị lắp đặt hệ thống đèn giao thông tại ngã tư đường Đoàn Thị Điểm, đường Lê Hồng Phong và đã được các cơ quan chuyên môn, Ban An toàn giao thông thị xã đã tiến hành khảo sát đưa vào kế hoạch, tuy nhiên đến nay đã 03 năm nhưng vẫn chưa thực hiện. Đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã sớm lắp đặt hệ thống đèn giao thông tại ngã tư đường Đoàn Thị Điểm, Lê Hồng Phong nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.





Đối với nội dung này, UBND thị xã giải trình như sau:

UBND thị xã đã có Công văn số 2215/UBND-SX ngày 02/7/2024 về việc góp ý hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Đoàn Thị Điểm giao với đường Lê Hồng Phong phường Hưng Chiến thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước thống nhất với các nội dung trong báo cáo kinh tế kỹ thuật và gửi góp ý về Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước, hiện nay hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được Sở Xây dựng thẩm định và Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước đang thực hiện các bước tiếp theo.

2.4. Hiện nay một số tuyến đường ở trung tâm thị xã vào mùa mưa đất tràn xuống đường, vào nhà người dân, nhất là tuyến đường ở tổ 05 khu phố Xa Cam I, phường Hưng Chiến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khi người dân đi lại. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết. Kiến nghị Ủy ban nhân dân thị xã sớm có giải pháp kịp thời để khắc phục tình trạng trên.

Đối với nội dung này, UBND thị xã chỉ đạo UBND phường Hưng Chiến phối hợp với các ngành liên quan có biện pháp khắc phục tình trạng nêu trên để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trên.

Trên đây là báo cáo của UBND thị xã về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 15, HĐND thị xã khóa XII./.

**Nơi nhận:**

- TT. Thị ủy (b/c);
- CT, PCT. HĐND thị xã;
- CT, PCT UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- LĐVP, CV (Dương);
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH**

**Hoàng Thị Hồng Vân**